



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงตาล

ที่ ๓๐๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน

เนื่องจากเทศบาลตำบลเวียงตาลได้มีคำสั่งเลขที่ ๓๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ราย นางสาววีรรัตน์ แถมยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๒-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ได้รับระดับ ชั้น ๒๑ อัตราเงินเดือน จำนวน ๓๕,๒๒๐.- บาท สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงตาล ซึ่งได้ยื่นขอลาออกจากราชการ เนื่องจากรับราชการนารับราชการเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อายุราชการ ๒๕ ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง พ้นจากราชการ ตั้งวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดังกล่าว ว่างลง เพื่อให้การบริหารงานในเทศบาลตำบลเวียงตาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจประกอบกับแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนปัจจุบัน) ข้อ ๒๗๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในสำนัก กองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่ง เห็นสมควร ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนัก กองหรือส่วนราชการนั้นนายกเทศมนตรีอาจจะแต่งตั้งพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ ทั้งนี้จึงขอแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ราย นางวรีรัตน์ ดวงขจร ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญการ ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ๓ โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ ผู้อำนวยการกองคลัง ในระหว่างรักษาราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงตาล ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และให้พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน เมื่อได้มีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ ประมา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล